

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อย, คาดยังแกว่งในกรอบรอผลหารือการเมือง

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อยตามสกุลเงินภูมิภาค แต่คาดว่าภาพรวมจะยังเป็น การแกว่งตัวในกรอบต่อไป เพื่อรอดูความคืบหน้าในการหาทางออกให้กับ สถานการณ์การเมือง

*การหารือร่วมกันของคณะบุคคล 7 ฝ่าย ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเมืองในประเทศ เมื่อวานนี้ ยังไม่ได้ข้อสรุปใดๆ ออกมา โดยจะมีการนัดหารือกับอีกครั้งในช่วง ป้ายวันนี้

*เยนอ่อนค่าลงในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยปรับตัวลงจากระดับสูงสุด ในรอบหลายเดือน เมื่อเทียบยูโรและดอลลาร์ ขณะที่ความต้องการเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ได้ลดความต้องการเยน ในฐานะสกุลเงินที่ปลอดภัย

*ดอลลาร์ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวานนี้ ปรับขึ้นเมื่อเทียบกับยูโรและเยน ขณะที่ รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) บ่งชี้ว่า เฟดจะยังคงปรับลด มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป และตลาดคาดว่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) จะปรับลดนโยบายการเงินลงอีกในยูโรโซน

*รายงานการประชุมของเฟดบ่งชี้ว่า เฟดจะยังคงปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ต่อไป แม้เจ้าหน้าที่เฟดบางรายระบุว่า ยังเร็วเกินไปที่จะยืนยันว่าเศรษฐกิจสหรัฐ กำลังปรับตัวไปสู่การขยายตัวอย่างยั่งยืน

*ปอนด์พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดรอบ 5 ปีครึ่งเมื่อเทียบกับตะกร้าเงิน หลังยอดค้าปลีก ของอังกฤษ ปรับขึ้นในเดือนเม.ย. และผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลาง อังกฤษ ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

*เอชเอสบีซี(HSBC) เปิดเผยผลสำรวจขั้นต้นระบุว่า ภาคอุตสาหกรรมของจีน อยู่ในภาวะที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 5 เดือนในเดือนพ.ค. ถึงแม้ว่าภาพรวม ยังคงหดตัวลงเล็กน้อย ซึ่งสิ่งนี้บ่งชี้ว่า แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมยังคงไม่มีความชัดเจน

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.509 บาท

*09.16 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.42/45 จาก 32.46/48 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.41/45 จาก 32.455/505 เมื่อวาน
*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.47/49 จาก 101.35 เมื่อวาน
*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3680/84 จาก 1.3686 เมื่อวาน

"เข้านี้(บาท)แข็งค่าเล็กน้อยตามภูมิภาค แต่โดยหลักๆ ก็คงต้องโฟกัสในเรื่อง
การเมืองต่อไป ว่าจะมี solution ออกมาแก้ปัญหาได้เมื่อไหร่" ศीलเลอร์ กล่าว
เขา คาดว่า เงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบ 32.40-32.50 โดยนักลงทุน
จะยังติดตามความคืบหน้า ในการหารือทางออกให้กับสถานการณ์การเมืองในประเทศต่อไป

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้